



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน โทร.โทรสาร ๐ ๓๙๓๘ ๗๐๐๓, ๐ ๓๙๓๘ ๗๑๑๒ ต่อ ๑๐๔

ที่ จป ๐๐๓๒.๓๐๑/๒๓๒๕

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานประจำปี ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

ตามที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อใช้เป็น
กรอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติ นั้น

โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จึงขอรายงานผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน ตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบและขออนุญาต
เผยแพร่บนเว็บไซต์ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน ต่อไป

(นางสาวการะเกตุ หัสคุณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ

(นายนันทวิช เมตตากุลพิทักษ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

.....

ตามที่โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดถือปฏิบัติ ซึ่งมีกรอบแนวทางอยู่ ๗ เรื่อง ดังนี้

๑. การนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
๒. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ
๓. การให้บริการลัดคิว
๔. การนำบุคลากรของหน่วยงานไปทำกิจส่วนตัว
๕. การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอำนาจ
๖. การรับงานนอกหรือการทำธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
๗. การให้ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างแก่พรรคพวกญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์

นอกจากนี้ ยังได้นำ ตัวอย่างการกระทำที่ถือว่าเป็นความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม บรรจุไว้ในคู่มือและประกาศให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดได้รับทราบโดยทั่วกัน

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน พบว่า โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ไม่มีข้อร้องเรียน ข้อทักท้วง ตามกรอบแนวทางดังกล่าว รวมทั้งมูลเหตุจากการตรวจสอบภายในก็ไม่มีความเสี่ยงดังกล่าว

อย่างไรก็ตามผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกท่านเน้นการสร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบราชการ กฎหมาย จริยธรรม ตลอดจนหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ให้สุจริตที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ






(นางสาวการะเกตุ หัสคุณ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

อนุมัติ



(นายฉันทวิช เมตตากุลพิทักษ์)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
 ตามประกาศโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน
 เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ. ๒๕๖๔

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน	
<p>ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี วัน/เดือน/ปี : ๘ เมษายน ๒๕๖๔ หัวข้อ : รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)</p> <p>รายละเอียดข้อมูล</p> <p style="text-align: center;">รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน ประจำปี ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)</p>	
<p style="text-align: center;">ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p> <div style="text-align: center;">  (นางสาวกระเกตุ หัสคุณ) ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ </div>	<p style="text-align: center;">ผู้อนุมัติรับรอง</p> <div style="text-align: center;">  (นายันทวัช เมตตากุลพิทักษ์) นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ </div>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p> <div style="text-align: center;">  (นายณัฐวุฒิ สราภิรมย์) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ </div>	